

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ “วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่วมกับ นายกอบต.ขามเฒ่า นายกอบต.ลำคองหงส์ นายกอบต.พลสงคราม ผอ.โรงเรียนศรีสุขวิทยา ผอ.โรงเรียนศรีสุข เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวนครราชสีมาชาวไทยทั้งประเทศ โดยมีพิธีวิ่งคบไฟ ๔ มุมเมือง ขบวนที่ ๑ (จุดเริ่มต้น ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย) โดยมี นายอนุวัฒน์ สมัญญา ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู นายกอบต.ขามเฒ่า นายกอบต.ลำคองหงส์ นายกอบต.พลสงคราม ผอ.โรงเรียนศรีสุขวิทยา และ ผอ.โรงเรียนศรีสุข เป็นประธานร่วมเปิดพิธีการดังกล่าว

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ “ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่วมกับ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายยีน ฤทธิ์กลาง ตำแหน่ง ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดพิธีการดังกล่าว

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ “จัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้ และความสามารถของนักเรียน ศพต.อบต.ดอนชมพู”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ศพต.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “จัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้ และความสามารถของนักเรียน ศพต.อบต.ดอนชมพู” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่วมกับ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อ จัดนิทรรศการผลงาน การเรียนรู้ ความสามารถของนักเรียนและมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ของ ศพต.อบต.ดอนชมพู เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน โดยนำผลงานของนักเรียนมาโชว์ แฟ้มสะสมผลงาน ของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร ได้เห็นผลงานและความสามารถของนักเรียน ในงานได้มีการให้ผู้ปกครอง แสดงความคิดเห็นของผู้ปกครอง.เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป โดยมี นายอนุวัฒน์ สมัญญา ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เป็นประธานเปิดพิธีการดังกล่าว